

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 21 มิถุนายน 2564

ปีที่: 27

ฉบับที่: 6720

Col.Inch: 38.53 Ad Value: 42,383

หน้า: 1 (กลาง), 27

PRValue (x3): 127,149

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: GUNKULฮอตพุ่ง14% ชาวใหญ่เข้าซื้อบีกล็อต

GUNKULฮอตพุ่ง14% ชาวใหญ่เข้าซื้อบีกล็อต

“กันกุล” สุดฮอต! ราคาพุ่งแรง 14.55% มูลค่าซื้อขายทะลุเกินกว่า 6,193 ล้านบาท หลังนักลงทุนรายใหญ่ “สุระ-หม่อมวงศ์ศักดิ์” เข้าซื้อบีกล็อตหุ้น GUNKUL จากบริษัทที่นำหุ้นซื้อคืนออกมาขายทั้งสิ้น 99 ล้านหุ้น โบรกฯ ชี้หุ้นข่าวดีคว่าใบอนุญาตกัญชงเพิ่มในช่วง 2 สัปดาห์นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ความเคลื่อนไหวราคาหุ้นบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL มีการปรับตัวขึ้นแรง โดยระหว่างวันปรับขึ้นไปสูงสุดและปิดตลาดที่ 4.88 บาท บวกเพิ่มขึ้น 0.62 บาท หรือปรับเพิ่มขึ้น 14.55% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย

ข่าวหุ้นหน้า 27

GUNKUL

หนาแน่นกว่า 6,193.76 ล้านบาท

นายสมบุรณ์ เอื้ออรรถศาสตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL เปิดเผยกับ “ข่าวหุ้นธุรกิจ” ถึงกรณีที่ราคาหุ้น GUNKUL ปรับเพิ่มขึ้นว่า น่าจะมาจาก การขายหุ้นซื้อคืนไปก่อนหน้านี้ จำนวน 99 ล้านหุ้น ได้ทั้งหมด โดยมีนักลงทุนรายใหญ่ 3 ราย เข้ามาซื้อหุ้นของบริษัท อย่างนายสุระ คณิตทวีกุล นพ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชชารี หรือ หม่อมวงศ์ศักดิ์ เป็นต้น ซึ่งเป็นการเข้ามาลงทุนซื้อหุ้นบนกระดานรายใหญ่ (BIG LOT)

ส่วนความคืบหน้าของธุรกิจกัญชง ปัจจุบันบริษัทได้มีการปรับพื้นที่เตรียมที่จะปลูกกัญชง โดยอยู่ระหว่างการยื่นขอใบอนุญาตในการปลูกกัญชง-กัญชา ขณะที่โรงสกัดกัญชง-กัญชา บริษัทจะต้องมีความพร้อมด้านอาคาร สิ่งแวดล้อม ห้องแล็บ การสกัดวิเคราะห์ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามลำดับขั้นตอน โดยคาดว่าจะยังเป็นไปตามกำหนดการเดิม

ด้านนางสาวโคกษา ดำรงปิยวุฒิ ประธานบริษัท GUNKUL กล่าวว่า บริษัทได้มีการให้ข้อมูลบริษัทกับนักลงทุนรายใหญ่ นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ ที่ทยอยเข้ามาขอข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่บริษัทได้มีการให้ข้อมูลผ่านกิจกรรม Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปก่อนหน้านี้ ซึ่งน่าจะทำให้นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นในการเข้าลงทุนในบริษัท จนส่งผลให้หุ้นเป็นที่น่าสนใจของนักลงทุน ประกอบกับอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิ (P/E) อยู่ในระดับที่ถูกประมาณ 10 เท่า ขณะที่การดำเนินงานยังคงเป็นไปตามแผน ทั้งธุรกิจงานก่อสร้าง (EPC) และธุรกิจพลังงาน โดยยังไม่ได้รวมธุรกิจกัญชงเข้าไปในประมาณการรายได้ปี 2564 (ปีนี้) ที่คาดว่าจะมีการเติบโตประมาณ 20% จากปีก่อน จึงถือว่าธุรกิจกัญชงน่าจะเป็นอัปเดตต่อผลประกอบการในปีนี้

นายกรภัทร วรเชษฐ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุน-กลยุทธ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ประเมินว่า ราคาหุ้น GUNKUL ที่ปรับขึ้น เกิดจากแรงเก็งกำไรของนักลงทุน คาดว่าจะมีความคืบหน้าของธุรกิจกัญชง ซึ่งในช่วง 2 สัปดาห์นี้ น่าจะมีการทยอยประกาศใบอนุญาตโรงสกัดกัญชง โดยกระแสกัญชงยังเป็นอัปเดตให้กับ GUNKUL ส่วนรายได้จากธุรกิจพลังงานลม จะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ก็จะส่งผลให้ภาพรวมยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ยังแนะนำ “เก็งกำไร” หุ้น GUNKUL ด้วยราคาที่ปรับขึ้นไปมาก ซึ่งสูงกว่าราคาเป้าหมายเดิมที่เคยให้ไว้ 4.10 บาท อย่างไรก็ตาม จากกระแสกัญชง หุ้นที่อยู่ในธุรกิจกัญชงต้นน้ำ ก็จะมี GUNKUL และบริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF ขณะที่ในส่วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม รอในเรื่องของการปลดล็อก

ในด้านส่วนผสม ก็จะมีบริษัท โอสธสภา จำกัด (มหาชน) หรือ OSP, บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) หรือ SAPPE และบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ICHI ■